

Số: /BC-STNMT

Điện Biên, ngày tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Thực hiện Văn bản số 2479/SNN-LN ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/09/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với nội dung như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tuyên truyền về bảo vệ và phát triển cây hoa ban, hoa Anh đào.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trong các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chung để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động nghiên cứu. Công tác tuyên truyền, giáo dục đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, hoa Anh Đào không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo mà còn là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Nâng cao trách nhiệm, tinh tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và cộng đồng dân cư; thực hiện phát triển cây xanh đô thị với nhiều hình thức theo quy hoạch; huy động và tăng cường sự tham gia quản lý, giám sát, đóng góp tích cực của cộng đồng trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị nói chung và cây hoa Ban, hoa Anh Đào nói riêng.

2. Kết quả thực hiện về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, hoa Anh Đào

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở, ngành hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về thủ tục phương án giao đất, cho thuê đất để trồng và phát triển cây hoa Ban, hoa Anh Đào đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Triển khai thực hiện Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án trồng hoa Anh Đào và du lịch sinh thái Pá Khoang, Điện Biên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã

phối hợp với Công ty cổ phần hoa Anh Đào Trần Lê trích đo, trích lục, lập hồ sơ địa chính khu đất trồng phát triển hoa anh đào, đồng thời hướng dẫn Công ty hoàn thiện thủ tục về đất đai để thực hiện phát triển trồng hoa Anh Đào và du lịch sinh thái Pá Khoang, Điện Biên trên địa bàn xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ.

3. Nhiệm vụ triển khai thực hiện năm 2021

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc sở. Đồng thời tích cực lồng ghép công tác tuyên truyền vào các hoạt động sinh hoạt tập thể với nhiều hình thức phong phú để tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc sở.

Tổ chức trồng cây hoa Ban trong khuôn viên của Sở, đơn vị thuộc sở và vận động cán bộ, công chức, viên chức trồng trên đất nhà của mình, từng bước thực hiện phát triển cây xanh đô thị bằng hình thức xã hội hóa, phát động phong trào mỗi hộ gia đình trồng từ 01-03 cây hoa Ban.

Phối hợp với Công ty cổ phần hoa Anh Đào Trần Lê hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh cho Công ty thuê đất để thực hiện phát triển trồng hoa Anh Đào và du lịch sinh thái Pá Khoang, Điện Biên trên địa bàn xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ.

Chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về thủ tục phương án giao đất, cho thuê đất để trồng và phát triển cây hoa Ban, hoa Anh Đào đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Trên đây là báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17- NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh Đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, đề nghị sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở NN&PTNT;
- Lãnh đạo Sở
- Chi cục QLDD;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đăng Nam